



## ด่วนมาก

ที่ กต ๐๔๐๒/๓๐๗๖

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัตินางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ  
๒. ข้อมูลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด่วนมาก ที่ รก ๐๐๐๔/๑๐๗๘  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

กอด. วันที่ ๑๔6  
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา 16.40 น

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เสนอขอแต่งตั้งนางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ (Mrs. Hala Youssef Ahmed Ragab) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายมุศฎาะฟา มะฮ์มุด มุศฎาะฟา เอลกูนิ (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า นางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นนักการทูตอาชีพซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงานพหุภาคี อาเซียน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการฝ่ายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองกิจการพหุภาคี กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำสาธารณรัฐออสเตรีย และรองหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน การคมนาคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะผลักดันความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กับประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ให้มีพลวัตและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงได้ตรวจสอบประวัติของนางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ แล้วไม่ปรากฏข้อมูลและพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแต่อย่างใด

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความต่อเนื่องและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงสมควรที่รัฐบาลไทยจะให้ความเห็นชอบให้นางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วขอได้โปรดยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมพิธีการทูต

กองแบบพิธี

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๘๐ (สิริกัญญา ๐๖ ๕๙๔๒ ๐๑๗๗)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protocol02@mfa.go.th

ลิขณ